

"ณรงค์" โลงอกพ้นข้อกล่าวหาทุจริตซื้อครุภัณฑ์สพฐ.

นำเสนอเมื่อ : 7 มี.ค. 2562

รมว.ศึกษาธิการ เผย ผลสอบข้อเท็จจริงโครงการทุจริตครุภัณฑ์สพฐ. อดีตรงเลขธิการกพฐ.และ เลขธิการกพฐ.พ้นข้อกล่าวหาทุจริต ชี้ ไม่ได้ทำผิดนโยบาย แต่เรื่องนี้มีข้าราชการระดับ 8 ลงมาผิดแน่นอน

วันนี้ (7 มี.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะมัธยมศึกษาตอนต้น งบประมาณ 6 แสนบาทต่อโรงเรียน วงเงิน 279 ล้านบาท ของเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ภาคอีสาน ว่า นายอรรถพล ตรีกตรอง ประธานสืบข้อเท็จจริงฯ ได้สรุปรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงมาให้ตนเห็นรับทราบแล้ว โดยสรุปว่า ดร.บุญรักษา ยอดเพชร เลขธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ไม่ได้สั่งให้ดำเนินการ และนายณรงค์ แผ้วพลสง อดีตรงเลขธิการ กพฐ.ก็ไม่ได้ทุจริต แต่เรื่องนี้มีการทุจริตแน่นอนตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา เพราะเรื่องนี้ไม่ได้มีการทำผิดในระบับนโยบาย และได้มีการขอยกเลิกโครงการแล้ว แต่ระดับล่างเป็นคนเสนอเรื่องขึ้นมา ซึ่งทราบว่ามีการลงนามของอดีตรงเลขธิการ กพฐ.ก็เพื่อเตรียมการไว้อนโยบายจากรัฐมนตรี ซึ่งหากรัฐมนตรีเห็นชอบให้ดำเนินการก็จะดำเนินการได้ทันที เนื่องจากเวลาในการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับกระทรวงจะไม่ทัน ซึ่งก็ไม่ได้เซ็นในวันที่ตนสั่งห้าม แต่ระดับล่างได้มีการสอดใส่เรื่องให้ดำเนินการเสนอเจตนาที่จะทำการทุจริตมีโทษทั้งผิดวินัยร้ายแรง และคดีอาญา เพราะถือว่าผู้ชายรุกก่อนผู้ชื้อว่าใครจะได้

พล.อ.โกศล ปทุมชาติ ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นในปี 2559 สมัยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดศธ.เป็นเลขาธิการ กพฐ. โดยข้าราชการระดับ 8 คนนี้ก็ไปเปลี่ยนข้อมูลของนายการุณ ซึ่งนายการุณได้ตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงแล้ว แต่พอนายการุณได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดศธ.เรื่องก็เงียบไป แต่ทราบว่าตอนนี้ สพฐ.ก็ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการคนดังกล่าวแล้ว

ด้านนายอรรถพล กล่าวว่า เรื่องนี้ให้เข้าใจว่าได้แยกคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงออกเป็น 2 ส่วน คือ คณะกรรมการที่รมว.ศึกษาธิการแต่งตั้ง และคณะกรรมการของ สพฐ. ซึ่งในส่วน รมว.ศึกษาธิการถือว่าเป็นนโยบายได้มอบหมายให้ตนเป็นประธานสืบสวนข้อเท็จจริงฯ โดยได้สรุปรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงฯเสนอ รมว.ศธ.แล้วว่าไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีมูลกระทำการทุจริตทั้งผู้เสนอและผู้สั่ง ถือว่าจบหน้าที่ของตนแล้ว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562](#)